



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ MGR Online thairath.co.th newtv.co.th matichon.co.th thaipbs.or.th tnamcot.com one31.net</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อัย. ประชุมคกก.ยาเสพติดให้โทษผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ</p> <p>นพ.ธเรศ ระบุว่า ว่า ที่ประชุมมีมติรับรองร่างประกาศนิตโษผู้ครอบครองกัญชา 3 ฉบับ โดยแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 21 ก.พ. และประกาศทั้ง 3 ฉบับจะครอบคลุมบุคคล 3 กลุ่ม 1.ผู้ศึกษาวิจัย 2.ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ อนุญาตให้ใช้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการรักษาโรคเท่านั้น ที่เหลือต้องนำเข้าเป็นของกลาง แต่หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้มากกว่านั้น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ และ 3.บุคคลอื่น ๆ โดยทั้ง 3 กลุ่มต้องแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน หลังประกาศร่างกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา กทม.แจ้งได้ที่ One Stop Service อัย. ต่างจังหวัดแจ้งที่ สสจ. คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>ในส่วนที่มีการปรับแก้ ได้แก่ เพิ่มบทบัญญัติให้ผู้สนใจนำกัญชาของกลางไปศึกษาวิจัยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แทนการทำลายทิ้ง ซึ่งจะตั้งคกก.พิจารณาการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ ส่วนผู้ป่วย จากเดิมอนุญาตให้ใช้เฉพาะตำรับกัญชาสำเร็จรูป แก้ไขให้มีการใช้ต้น ใบ ดอก ของกัญชาสำหรับรักษาโรคได้ เพราะยังมีผู้ป่วยบางกลุ่มจำเป็นต้องใช้ แพทย์ที่สามารถใช้กัญชาได้คือแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนผู้ที่มีใบรับรองแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์ รวมถึงหมอพื้นบ้าน ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ รับรองแล้วประมาณ 3,000 คน ขณะนี้กำลังทำระบบข้อมูลเชื่อมต่อกับร่างระเบียบคุณสมบัติผู้ใช้กัญชารักษาโรคเสนอ รพ.ว.สธ. นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสื่อไว้ว่าใน 5 ปีแรกต้องเป็นการทำร่วมกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น ภาคเอกชนหากเป็นนิติบุคคลต้องเป็นคนไทย 2 ใน 3 โดยจะมีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 ก.พ.</p> <p>ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ตำรับยาแพทย์แผนไทยที่จะนำกัญชามาใช้ ปัจจุบันสังเคราะห์ได้ 96 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 1.กลุ่ม ก. 16 ตัว เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สูตรชัด วิธีการชัด สามารถใช้ได้เลย ส่วนใหญ่ใช้ในการรักษากลุ่มอาการปวด นอนไม่หลับ เป็นต้น 2.กลุ่ม ข. มีสูตรชัด แต่วิธีการปรุงยายังไม่ชัด ต้องศึกษาเพิ่มเติม 3.กลุ่ม ค. ต้องศึกษาวิจัย และ 4.กลุ่ม ง. ยังติดขัดในข้อกำหนดอื่น ๆ เช่น อนุสัญญาไซเตส เพราะมีการห้ามใช้สมุนไพรบางตัว</p> <p>ขณะนี้หลายพรรคการเมืองหาเสียงโดยชูนโยบายปลูกกัญชาเสรี แต่ในแง่ของกฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 ไม่ได้อนุญาตให้ปลูกกัญชาเสรี เพื่อควบคุมการใช้กัญชาในปริมาณที่เหมาะสมและทราบปริมาณที่ชัดเจน เพราะประเทศไทยยังอยู่ภายใต้สนธิสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศ อีกทั้งยังต้องรายงานโคเวตาการผลิตส่งออก ให้กับคกก.ควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศทราบด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน mgronline.com newtv.co.th dailynews.co.th matichon.co.th</p>	<p>ตรวจสอบอาหารเสริมดารา</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อัย. กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เอธิน 18 ทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1.บริษัท เซลล์ เนเจอร์ จำกัด ซึ่งระบุว่าเป็นผู้แบ่งบรรจุซอฟต์แวร์เจลในแผงบลิสเตอร์ ไม่พบความผิดปกติ 2.บริษัท ยู พี แอล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งระบุว่าเป็นผู้นำเข้าซอฟต์แวร์เจล พบว่าได้เปลี่ยนไปเป็นชื่อบริษัทอื่น ดังนั้น เบื้องต้นจะถูกดำเนินคดีเรื่องย้ายสถานที่นำเข้าโดยไม่แจ้ง อัย. มีโทษปรับ 5,000 บาท ส่วนเอกสารการนำเข้า การสำแดง กำลังตรวจสอบกับกรมศุลกากร และ 3.บริษัท เอแก้ว แล็บบอราทอรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเดิมที่แจ้งว่าเป็นผู้แบ่งบรรจุ แต่ได้ยกเลิกเลขไปแล้ว พบว่าไม่ได้มีการแบ่งบรรจุจริง</p>
<p>เดลินิวส์ thairath.co.th</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือมีค่าระหว่าง 33-100 มคก./ลบ.ม. และเป็นสีแดง ใน จ.เชียงใหม่และลำปาง สีส้ม จ.ลำปาง ลำพูน แพร่ แม่ฮ่องสอน และตาก คุณภาพอากาศภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>siamrath.co.th chiangmainews.co.th โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>รวมอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสีส้มบริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น</p> <p>นายสรวิชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เผยว่า ในพื้นที่ยังคงมีความรุนแรงของหมอกควันและไฟป่า ส่วนใหญ่เกิดจากลมพัดพาหมอกควันจากจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนจุดความร้อนสะสมระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-20 ก.พ. พบ 287 จุด มากกว่าปี 2561 เท่าตัว</p> <p>ด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ประชุมกับนายอำเภอติดตามสถานการณ์ โดยเน้นมาตรการจับกุมคนเผาป่า เผาไร่อย่างไร้ความยั้งคิด ขณะที่ บก.ฉก.ควบคุมสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ ได้นำเครื่องบินเล็กบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตร โปรยเหนือบริเวณศาลากลางเชียงใหม่และประตูท่าแพเพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษ</p> <p>-กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าวว่า จะตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหากล้งแล้ง และลดค่าฝุ่น PM2.5 ในกทม.และปริมณฑล ส่วนผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงร่องกวาง จ.แพร่ และสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 ก.พ. 2562 พบว่าไม่เอื้อต่อปฏิบัติการทำฝน สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่น คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงมีพื้นที่การเกษตรเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งมากขึ้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ หากสภาพอากาศเหมาะสมจะวางแผนคลี่คลายปัญหาฝุ่นละอองและแก้ปัญหากล้งแล้ง</p>
<p>มติชน bangkokbiznews.com mgronline.com</p>	<p>แผ่นดินไหว จ.ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงแผ่นดินไหว จ.ลำปาง ว่า ได้รับรายงานจากนพ.สสจ.ลำปางว่า ได้ให้พร.วังเหนือและสสอ.วังเหนือ จัดทีม MCATT ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านดูแลจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ซึ่งมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 20 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผลประเมินความเครียดอยู่ในภาวะปกติ และจะเฝ้าระวังติดตามภาวะเครียดต่อเนื่อง สำหรับพ.ในพื้นที่ทุกแห่งไม่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอาคารรพ.ทุกแห่งในภาคเหนือมีระบบรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึงประมาณระดับ 7 แต่ได้ให้พร.ทุกแห่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ทั้งทีม MERT Mini-MERT และทีม MCATT พร้อมดูแลประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้ง</p>
<p>มติชน thairath.co.th bangkokbiznews.com matichon.co.th siamrath.co.th</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p>แผนรับมือไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคกก.อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คกก.ได้เห็นชอบให้เร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยได้มอบหมายให้อนุกรรมการขับเคลื่อนเป็นแกนหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พะเยา เผยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ใน จ.พะเยารวม ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 11 ก.พ. 2562 มีผู้ป่วยสะสม 544 ราย อัตราป่วย 114.57 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ประสานกับ อสม. เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ส่อง...ตำรวจ</p>	<p>พฤติกรรมเลียนแบบการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุการณ์ฆ่าตัวตายลักษณะเดียวกันซ้ำๆ เหมือนเป็นการเลียนแบบ โดย นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยฆ่าตัวตายเกือบ 40,000 คน และฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 340 คนต่อเดือน เพศชายมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า ส่วนการฆ่าตัวตายด้วยวิธีที่พบถี่ขึ้นช่วงนี้ เป็นรูปแบบที่พบได้น้อย เฉลี่ยเพียง 3-6 รายต่อปี สาเหตุส่วนใหญ่ของการฆ่าตัวตายคือ อาจมีโรคทางจิตเวชที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือควบคุมอาการไม่ได้ เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดมีทั้งการดื่มสุรา การใช้สารเสพติด โรคทางกายเรื้อรัง การติดการพนัน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สถานะฯ หากพบความผิดปกติ เช่น เริ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสทูเดย์	<p>เบื่อน่าย ซิมเคร้า ท้อแท้ หรือรู้สึกอยากตาย ควรรีบพบจิตแพทย์ทันที</p> <p>สมุนไพรถั่งเช่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ถั่งเช่าจัดเป็นเครื่องยาจีนชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นมาจากส่วนของเห็ดรา cordyceps sinensis โดยมากมักใช้เป็นยาบำรุง หรือเข้าตำรับยากับสมุนไพรอื่น ๆ ในกรณีของผู้ป่วยโรคไต สามารถรับประทานเพื่อช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยปรับสมดุลการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะให้ดีขึ้น แต่ห้ามละทิ้งการรักษาหลัก และจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจต้องมีการตรวจติดตามการทำงานของไตอยู่เป็นระยะ ส่วนผู้บริโภคทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ เกสัชกร หรือผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีความรู้ด้านสมุนไพร ทั้งก่อนและระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างสม่ำเสมอ</p>
ข่าวสด	<p>การทำบุญโรงงาน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า งานบุญส่วนใหญ่จะมีการจัดเตรียมอาหารล่วงหน้าในปริมาณมาก โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานที่นิยมอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ และเน้นรสชาติที่เผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัด เมื่อเก็บไว้นาน 2-4 ชั่วโมง ไม่ได้อุ่นก่อนรับประทาน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษได้ การป้องกันที่ดีจึงควรปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึงด้วยความร้อน ล้างวัตถุดิบให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุง ผู้ปรุงต้องมีสุขวิยาส่วนบุคคลที่ดี สวมผ้ากันเปื้อนใส่หมวกคลุมผม เล็บสั้น ใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร หากมีบาดแผลต้องปิดพลาสติกให้มิดชิด ส่วนอาหารที่ปรุงเสร็จต้องใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด มีการปกปิดมิดชิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. หากพบว่าอาหารมีลักษณะเปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทาน หลีกเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหาร ควรเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ชานอ้อยหรือกล่องกระดาษ ส่วนน้ำดื่ม หากเป็นน้ำประปาอาจนำไปต้มให้เดือดก่อน หากเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิทและน้ำแข็งต้องมีเลข ออย. และที่สำคัญควรใช้ช้อนกลางและล้างมือ</p>
ไทยรัฐ	<p>พัฒนาเด็กไทยไอคิวดี</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 10 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 10 และภาคีเครือข่าย 4 กระทรวง ได้แก่ ก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมฯ และ ก.สาธารณสุข ร่วมกันดำเนินโครงการเด็กไทยไอคิวดี เต็บโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ ซึ่งจากการทำงานตลอด 3 ปี พบว่าเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นจาก 56.5% ในปี 2557 เป็น 74.0% ในปี 2560 และระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็ก ป. 1 เพิ่มขึ้นจาก 90.88 ในปี 2559 เป็น 91.71 ในปี 2561</p> <p>นพ.สราวุธ บุญสุข ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวว่า นอกจากโมเดล Smart kids R10 จะเป็นต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศแล้ว ยังได้ขับเคลื่อนงานภายใต้โมเดล "ระบบพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย อีสานล่าง : Smart Kids to Healthy Life หรือเลี้ยงลูกคุณภาพดีวันนี้ เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า เน้นกระบวนการตั้งแต่แต่งงาน เรียกว่า วิว่าห์สร้างชาติ เตรียมพร้อมมีลูกฉลาด การสร้างระบบคลังนมแม่ การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรม กระโดดโลดเต้นเป็นวัยเรียนเต็บโตสมวัย ไอคิวเกิน 100 และวัยรุ่นแค้นแดง สมองดี EQ เด่น</p> <p>ทั้งนี้ ปัจจุบันระดับ IQ เด็กไทยเฉลี่ย 98.2 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล กรมฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงอายุ 18 ปี ตั้งเป้าให้เด็กผู้ชายสูงเฉลี่ย 180 ซม. ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 170 ซม. และมีระดับ IQ เกินกว่า 100 ตามมาตรฐานสากลให้ได้ภายในปี 2564</p>
มติชน matichon.co.th mgronline.com	<p>โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า พบแพทย์บางคนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ทำให้ตรวจสอบยาก ล่าสุดแพทยสภาจึงอัปเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชันใหม่สามารถตรวจสอบแพทย์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน https://www.tmc.or.th/check_md/ นอกจากนี้ จะพัฒนาภาพถ่ายของแพทย์แต่ละคนให้เป็นปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ในส่วนของชาวต่างชาติ จะทำระบบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดในเวอร์ชัน 3 คาดว่าจะเสร็จภายใน 2 เดือน</p>
ไทยรัฐ	<p>ลงนามร.ลดการใช้โฟม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สจจ.สระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงอาหารว่างที่ดีกับทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีขึ้น และลดการใช้โฟมในหน่วยงาน ที่รพ.พระพุทธบาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นต้นแบบในการเลือกบริโภคอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคให้เหมาะสม สนับสนุนการบริโภคผลผลิตจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จ.สระบุรี โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสมุนไพร ลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch